

บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา

เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขึ้นบัลลังก์ กล่าวเปิดประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุม และเรื่องกระทู้ถาม จากนั้นได้ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน คือ ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (เรื่องด่วน) หลังจากประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. (พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร) แถลงชี้แจงประกอบกรณียางานของคณะกรรมการวิสามัญฯ แล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่สาม สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

ต่อมา รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสภาครั้งนี้ไม่มีเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว เรื่องที่ค้างพิจารณา เรื่องที่เสนอใหม่ จากนั้นได้ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม คือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับกรมการทหารช่างจัดกิจกรรม “ปันปลูกป่า” เพื่อรณรงค์สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยในระหว่างการประชุมเรื่องด่วน และเรื่องอื่น ๆ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา

(นายนิติ ภาสข)

เลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย จำนวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.

อุทัยวรรณ, โสภณ

สำนัก rayงานการประชุมและชวเลข
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๗
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๓
<http://www.senate.go.th>